

# **BAC A BANK tiếp tục nhận giải thưởng ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh**

07:02 13/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Với triết lý kinh doanh hướng đến các giá trị phát triển bền vững, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) đã được vinh danh “Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh” trong khuôn khổ “Giải thưởng ngân hàng tiêu biểu Việt Nam 2024 ” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức.**

Đây là năm thứ hai liên tiếp, BAC A BANK được vinh danh ở hạng mục giải thưởng dành cho các đơn vị, tổ chức tài chính có chính sách, sản phẩm hướng tới các doanh nghiệp, dự án thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Trong suốt 30 năm kiên định với con đường đồng hành cùng các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, BAC A BANK ưu tiên tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các dự án mang tính phát triển bền vững, tạo ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Theo đó, BAC A BANK hiện tại đang triển khai một số sản phẩm đặc thù dành cho cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như: Sản phẩm tín dụng cá nhân cho vay sản xuất nông nghiệp trồng rau, hoa, quả và cho vay trồng, chăm sóc cây công nghiệp; cấp tín dụng cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, gói sản phẩm tài trợ doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; cấp tín dụng cho doanh nghiệp sản xuất gạo và cà phê.

Bên cạnh đó không thể thiếu các sản phẩm đặc hữu dành cho nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực Y tế - Giáo dục, Dược liệu,.. mà tiêu biểu là dự án trồng và chiết xuất dược liệu sạch tại Mường Lống, Nghệ An; dự án Trường TH School tại Hà Nội và Vinh...

Đặc biệt trong năm 2024, BAC A BANK đang triển khai hai chương trình ưu đãi tín dụng chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập và đều tập trung hướng tới tín dụng xanh với lãi suất cạnh tranh chỉ từ 4%/ năm (đối với khách hàng cá nhân) và 5%/ năm (dành cho khách hàng doanh nghiệp).



*BAC A BANK tiếp tục nhận giải thưởng ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh.*

“Vì con người là giá trị cốt lõi mà BAC A BANK luôn đặt ra trong mục tiêu phát triển kinh doanh kể từ ngày đầu thành lập. Bởi vậy, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các lĩnh vực an sinh xã hội, vì cộng đồng, vì xã hội thịnh vượng và hạnh phúc. Trong hai chương trình tín dụng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, chúng tôi đưa ra mức ưu đãi lãi suất cực kỳ cạnh tranh như một sự cam kết của ngân hàng đối với các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân chung chí hướng”, đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết.

Gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, tín dụng xanh đang là một vấn đề “nóng” và dần trở thành xu thế tất yếu trong bối cảnh thế giới chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn. Theo đó, doanh nghiệp và cá nhân khi tiếp cận được nguồn vốn xanh sẽ được hưởng những ưu đãi từ cơ chế chính sách và các gói tín dụng của ngân hàng, góp phần tạo nên một nền kinh tế xanh và bền vững.

“Là một trong các đơn vị tiên phong khơi thông nguồn tín dụng xanh, BAC A BANK đã có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai các sản phẩm, chương trình ưu đãi dành cho các doanh nghiệp, cá nhân thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, BAC A BANK cũng xây dựng quy trình thẩm định chú trọng các yếu tố dự án có thể tác động đến môi trường tự nhiên và an sinh

xã hội trong quá trình ra quyết định tư vấn đầu tư và cấp tín dụng.

Bên cạnh đó, các cán bộ thẩm định cũng thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai dự án trên khía cạnh thân thiện với môi trường, bổ sung hoàn thiện các gói sản phẩm phục vụ “tín dụng xanh” đáp ứng tối đa nhu cầu mở rộng và phát triển của doanh nghiệp... Tiêu biểu có thể kể đến các dự án của Tập đoàn TH với chiến lược tập trung ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra những sản phẩm hàng hóa với sản lượng và chất lượng vượt trội, theo hướng phát triển bền vững và vì sức khỏe cộng đồng” - ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng giám đốc BAC A BANK chia sẻ về hoạt động tín dụng xanh trong buổi lễ trao giải.

Với những kinh nghiệm triển khai thực tiễn thành công, BAC A BANK xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao từ Hội đồng bình chọn để tiếp tục nhận giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2024”. “Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Vietnam Retail Banking Forum - Diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là một giải thưởng uy tín với hơn 10 năm phát triển.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/bac-a-bank-tiep-tuc-nhan-giai-thuong-ngan-hang-tieu-bieu-ve-tin-dung-xanh>